

จดหมายข่าว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสร้างสรรคณ์วัฒนธรรม



WELCOME



ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 : มิถุนายน 2568

กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568



ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนของสถาบัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศนศึกษา และฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งการจัดบริการเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด เป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมการบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้งานโดยเฉพาะนักศึกษาใหม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง หัวข้อการปฐมนิเทศประกอบด้วย การแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ แต่ละประเภท วิธีการและเทคนิคการสืบค้นเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ บริการที่ สำนักหอสมุดจัดให้แก่ผู้ใช้ รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมารยาทในการใช้ห้องสมุด

รูปแบบของการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดจะมีทั้งการบรรยายและการพาชมสถานที่จริงที่ เรียกว่า Library Tour เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยมากยิ่งขึ้น

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน รวมทั้งหลักสูตรที่สนใจส่งนักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ การใช้ห้องสมุดหรือต้องการให้บรรณารักษ์ไปให้ความรู้ที่คณะสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือแจ้งความประสงค์มายัง นางเยาวรัตน์ บางสาลี หัวหน้าแผนกบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด (ตึก 7) ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 3455, 3467 ได้ทุกวันเวลาทำการ หรือที่ <https://forms.gle/zTnsLysXnJadxmZY8>



สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดให้บริการภาค S/2568 ดังนี้

วันจันทร์-วันศุกร์
เปิดบริการ
เวลา 08.30-16.30 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ

เริ่มเปิดบริการยืมสำหรับนักศึกษา ภาค S/2568
วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2568

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี เพื่อรู้จักการใช้ฐานข้อมูล Business Source Ultimate / Wiley Online Library / ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ PQDT, ThaiLis, RSUIR แนะนำการติดตั้ง VPN เพื่อการสืบค้นจากเครือข่ายภายนอก และการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Zotero เพื่อให้การทำวิจัยง่ายขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2568



เยี่ยมชมสำนักหอสมุด

อาจารย์วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Pharmacy, Adamson University, Philippines มาเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เพื่อให้ทราบแหล่งข้อมูลและสามารถส่งเสริมสนับสนุนการเรียน การสอน ในระหว่างที่มาศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568

